

BỘ NÔNG LÂM

CHỈ THỊ số 32-NL/CT ngày 13-5-1957
về việc tăng cường chỉ đạo sản xuất
cây công nghiệp

BỘ TRƯỞNG BỘ NÔNG LÂM

Kính gửi: Các ông Chủ tịch Ủy ban Hành
chính các khu, các tỉnh, các ông
Giám đốc các khu Nông lâm và các
ông Trưởng ty Nông lâm các tỉnh.

Đến nay, đại bộ phận cây công nghệ vụ đông
xuân đã gieo trồng xong, thời vụ đã chuyển sang
giai đoạn chăm sóc. Một số cây đã bắt đầu thu
hoạch như thầu dầu, đỗ tương xuân. Kế hoạch
diện tích nhiều thứ chưa đảm bảo. Hơn nữa, do
thời tiết bất thuận một phần và căn bản do tổ chức
chỉ đạo chưa chặt chẽ, tình hình sinh trưởng của
cây trồng không được tốt. Đặc biệt là bông, một
số ruộng cây vàng yếu, do thiếu phân, đất trót cò
nhiều, sâu phá hoại, hiện tượng rụng đài đã phổ
biến. Nhân dân một số địa phương có phần hoang
mang lo ngại

Căn cứ tình hình trên, nếu không đẩy mạnh
chăm sóc, thì không những đã không đảm bảo mức
kế hoạch về diện tích, lại sẽ không đảm bảo được
cả về mặt năng suất, khâu hiệu tranh thủ tăng
năng suất để hoàn thành nhiệm vụ tổng sản lượng
sẽ khó lòng thực hiện được.

Kinh nghiệm năm qua đã cho thấy trong lãnh
đạo sản xuất chưa thật sự coi trọng một cách liên
tục việc trồng cây công nghệ, thường chỉ chú ý
lúc đầu vụ, khi qua giai đoạn đảm bảo diện tích
thì lại tập trung lực lượng vào các mặt khác, bỏ
lòng việc chăm bón, bảo vệ sản xuất, bảo vệ năng
suất. Việc sơ kết tình hình và thúc đẩy đợt chăm
bón vụ bông ruộng năm 1956, nhiều tỉnh đến khi
Trung ương đôn đốc nhắc nhở mới làm, lực độ
đã chậm.

Hiện nay qua kiểm tra ở một số địa phương hai
hiện tượng trên lại cũng đều đã phổ biến. Cụ thể
biểu hiện như :

— Trong kế hoạch lãnh đạo sản xuất nông
nghiệp quý 2 của Liên khu 4 rất coi trọng vấn đề
lương thực và tăng vụ lúa, nhưng nói ít đến cây
công nghệ và đến việc chăm sóc và bảo đảm thu
hoạch bông đã trồng.

— Chưa mấy nơi sắp xếp có cán bộ thực sự
chuyên trách theo dõi sản xuất và hướng dẫn kỹ
thuật về các cây công nghệ. Ngay đối với bông,
các tỉnh nhiều bông như Nghệ an Thái bình... cán
bộ kỹ thuật chưa đủ và chưa thường xuyên đi sát
đồng ruộng giúp nhân dân ở các vùng chính.

— Việc hướng dẫn kỹ thuật thường còn thiếu
chu đáo như những công tác tỉa cây, đánh cành
dực, bấm ngọn, bón phân thúc cho bông đều chưa
được cán bộ nắm vững, thường còn dễ làm chậm
hay làm sai như tỉa cây quá già, bấm ngọn quá
sớm v.v...

— Việc nắm tình hình còn rất sơ sài, riêng đối
với bông có ít nhiều tiến bộ, còn đối với các cây
khác như mía, chè, đay v.v... thì những con số báo
cáo chưa có cơ sở vững chắc.

Tóm lại tình hình lãnh đạo, chỉ đạo ở các nơi
có nhiều khuyết điểm, chưa đảm bảo giúp cho cấp
trên nắm chắc tình hình lãnh đạo được kịp thời
sát đúng, và ảnh hưởng lớn đến việc hoàn thành
nhiệm vụ kế hoạch.

Bộ đề nghị các khu, tỉnh đặc biệt chú ý cho
kiểm điểm tình hình này và có biện pháp bổ khuyết
ngay kịp thời.

Trong việc lãnh đạo chỉ đạo sản xuất chung
phải kết hợp đúng mức sản xuất lương thực và cây
công nghệ, tránh tình trạng bước sang vụ mùa
thì nặng hẳn về tăng vụ và tăng năng suất lúa mùa
mà lơ là việc chăm sóc cây công nghệ. Do đó
cần tăng cường kiểm tra đôn đốc cho liên tục và
sít sao hơn nữa. Các đồng chí phụ trách trong Ủy
ban và các Khu, Ty Nông lâm cần cố gắng đi thăm
các cánh đồng trồng cây công nghệ để tìm hiểu
tình hình, kịp thời lãnh đạo chỉ đạo công tác.

Phải kiên quyết sắp xếp đủ cán bộ chuyên
trách về cây công nghệ tránh tình trạng điều
động lung tung, để cho cán bộ có thể nắm vững
công tác, đi sâu vào các vùng chính, chỉ đạo kỹ
thuật kết quả.

Cần nắm vững các công tác trọng tâm đối với
từng loại sản xuất, cố gắng thực hiện bằng được.

Đối với bông ruộng phải đẩy mạnh công tác
tưới nước, bấm ngọn đánh cành vun xới, để cho
ruộng bông được thoáng khí, gây một phong trào
thi đua bắt sâu, đánh thông tư tưởng chờ đợi thuốc
trừ, có như thế mới hạn chế được một cách có
hiệu quả hiện tượng rụng đài, nơi nào bông gieo
muộn còn đang xấu, phải tiếp tục bón phân thúc.

Đối với bông đồi tránh kéo dài thời vụ gieo,
cần tỉa sớm, làm cỏ kỹ, kịp thời.

Đặc biệt chú ý các loại sản xuất còn dang dở
khả năng trồng tiếp hay sắp đến thời vụ như đay,
lạc, đậu tương hè, cói v.v...

Cần tiếp tục vun xới cho lạc đã trồng, và
chuẩn bị tăng vụ lạc chiêm: nắm vững thời vụ
gieo trồng cho sớm (tháng 7 dương lịch) để tránh
kéo dài, vào vụ rét dùng giống lạc ngắn ngày 3
tháng, và có bón phân ải để thúc đẩy sinh trưởng
phát dục nhanh và tốt.

Đay : đã gieo, cần tranh thủ làm cỏ sớm kéo cỏ lần đay non, đay con tía có thể đem cấy dặm ở các chỗ mất khoảng nhiều hay đem cấy sang ruộng khác để thêm diện tích mới.

Đậu tương hè : tranh thủ trồng đúng vụ (15-5 đến 15-6 dương lịch) giải quyết giống và phân cho đầy đủ, tránh trồng nơi đất mới, pha nhiều mùn, đậu mọc lớp kém quả. Các tỉnh đã có tập quán trồng đậu tương hè như Lạng sơn, Cao bằng, Bắc cạn, Vĩnh phúc, Sơn tây v.v... cần đặc biệt chú ý để đảm bảo vượt mức.

Cói : tiếp tục hướng dẫn phá hoang và làm cỏ cho cói non. Chú ý nghiên cứu việc chia đất cói nhằm khuyến khích sản xuất.

Mía phải : đẩy mạnh bón phân thúc cho mía chia vôi, mở rộng diện dùng phân đạm và phốt phát, tích cực trừ rệp, muỗi đã bắt đầu hại mía.

Đối với nhiều thứ như bông ruộng, thầu dầu ruộng phải đặt kế hoạch tận thu và chọn giống tốt, chuẩn bị để phát triển vụ sau, trên nguyên tắc dựa vào lực lượng nhân dân là chính để chuẩn bị giống.

Tôm lại, đối với những loại cây còn thời vụ phải hết sức khẩn trương, ra sức vận động phát triển diện tích. Đối với những loại cây đã trồng phải tập trung vào việc chăm sóc, bón xới để đảm bảo năng suất. Vấn đề tăng cường phân bón phải đặt thành vấn đề lớn.

Trên đây là một số điểm chính các khu tỉnh sẽ nghiên cứu tùy địa phương áp dụng, đôn đốc các cấp thực hiện cho tốt.

Đồng thời phải tăng cường việc theo dõi nắm tình hình, giữ đúng chế độ báo cáo đầy đủ về Bộ.

Hà-nội, ngày 13 tháng 5 năm 1957

Bộ trưởng Bộ Nông lâm
NGHIÊM XUÂN YÊM

NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM

NGHỊ ĐỊNH số 349-Ngđ/NH, ngày 25-7-1957 thành lập Phòng Doanh nghiệp Cát hải Cát bà.

TỔNG GIÁM ĐỐC NGÂN HÀNG QUỐC GIA VIỆT NAM

Căn cứ sắc lệnh số 15-SL ngày 6-3-1951 thiết lập Ngân hàng quốc gia Việt nam ;

Căn cứ nghị định số 94-TTg ngày 27-5-1951 của Thủ tướng Chính phủ quy định chi tiết tổ chức Ngân hàng quốc gia Việt nam ;

Theo đề nghị của ông Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Hải phòng.

NGHỊ ĐỊNH

Điều 1. — Nay chính thức thành lập Phòng Doanh nghiệp Cát hải Cát bà trực thuộc Chi nhánh Ngân hàng Hải phòng kể từ ngày 1 tháng 8 năm 1957.

Điều 2. — Phòng Doanh nghiệp Cát hải Cát bà hoạt động trong phạm vi 2 huyện Cát hải Cát bà với số biên chế là tám cán bộ công nhân viên.

Điều 3. — Các ông Giám đốc Vụ kế toán Chánh văn phòng Ngân hàng quốc gia Việt nam Ủy ban hành chính thành phố Hải phòng và ông Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Hải phòng chiểu theo nghị định thi hành.

Hà-nội, ngày 25 tháng 7 năm 1957

Tổng Giám đốc Ngân hàng quốc gia Việt nam
LÊ VIỆT LƯỢNG

ĐÍNH CHÍNH

Công báo số 31 ngày 31 tháng 7 năm 1957

Điều lệ tạm thời về huy động và sử dụng dân công trong thời bình.

Trang 543 — cột bên trái — Điều 23 — dòng thứ 7

ĐÃ IN : Nếu huy động người ốm yếu không làm được việc mà công trường trả về thì Ủy ban Hành chính xã có nhiệm vụ mà công trường đã giao cho. Phải huy động người khác đến thay thế.

NAY SỬA LẠI CHO ĐÚNG LÀ : Nếu huy động người ốm yếu không làm được việc mà công trường trả về thì *phải huy động người khác đến thay thế*. Ủy ban Hành chính xã có nhiệm vụ bảo đảm số lượng dân công và lãnh đạo dân công thực hiện đầy đủ tiêu chuẩn và khối lượng công tác mà công trường đã giao cho.